
 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 11/2564 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5  

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
และผ่านระบบ WebEx Meeting 

========================== 
 
ผู้มาประชุมในห้องประชุม 
 1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์                  ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานฯ คนที่ 2 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี สถาบันโภชนาการ เลขาธิการ 
 4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    คณะทันตแพทยศาสตร์ รองเลขาธิการ 
 5. รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 8. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ไตรเพิ่ม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 12. อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช ประธานสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบ WebEx 
 1. อาจารย์ ดร.ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 3. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน บัณฑิตวิทยาลัย 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบ าบัด 
 8. อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ คณะศิลปศาสตร์ 
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสร ี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 14. อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
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 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา งามประมวญ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 16. อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 17. รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 18. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
  19. อาจารย์ ดร.เกศศิริ วงษ์คงค า ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 20. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราพร เกิดมงคล ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 21. รองศาสตราจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์   
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ ปานประยูร ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
  25. อาจารย์ ดร.ทรงพล องค์วัฒนกุล ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 26. อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   รองประธานฯ คนที่ 1 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ราชมหา วิทยาลัยการจัดการ 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี  ประธานสภาอาจารย์ศิริราช 
 
ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์  เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวดาริน พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
  อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 573 วันที่ 20 ตุลาคม 2564  
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ัง 573 วันที่ 20 ตุลาคม
2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดล   
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 19/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 และครั้งที่ 20/2564 วันที่ 
27 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ปอมท. ก าหนดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 23 
ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประธานเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สรุปสาระส าคัญ คือ ปอมท. 
ก าหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจ าปี 2564 เร่ือง “ยืดหยุ่นอุดมศึกษาไทย ในห้วงเวลาที่พลิกผัน" 
(Resilient Thai Higher Education in Time of Disruption) วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ส านักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราค่าลงทะเบียน แบบ Onsite ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป จ านวน 3,000 บาท 
ผู้ที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติรอบแรก จ านวน 1,500 บาท และคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ ในรอบคัดเลือก และรอบสัมภาษณ์ จ านวน 1,000 บาท โดยประธานได้ตั้งข้อสังเกตต่อที่ประชุม ปอมท. เก่ียวกับ
การจัดเก็บค่าลงทะเบียนว่า ที่ผ่านมาแต่ละมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการส่งกรรมการฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
คัดเลือกอาจารย์ดีเด่นฯ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมภาษณ์ฯ แล้ว จึงมีความเห็นว่า ปอมท. ควรจะสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการสภาคณาจารย์ 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้มีการประชุมเพื่อเลือกตั้งประธาน รองประธาน และ
เลขาธิการสภาคณาจารย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบ Webex meeting นั้น  
   บัดนี้ การด าเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
  1. อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่หนึ่ง 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่สอง 
  4. อาจารย์ ทพญ.ปนิดา ภาวิไล    เลขาธิการสภาคณาจารย์ 
  โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 - 5 พฤศจิกายน 2566  
  ที่ประชุม รับทราบ 
  
 1.5 รายงานสถานะการเงินของสภาคณาจารย์ 
   ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบวา่ สถานะการเงินของสภาคณาจารย์ มีดังนี้ 
                            1.5.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่อบัญชี “สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 333-258481-7 ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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จ านวน 35,326.93 บาท และมีเงินสดส าหรับส ารองค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ เช่น ค่าโล่รางวัลอาจารย์
ตัวอย่าง ค่าพวงมาลา ค่าของที่ระลึก เป็นต้น จ านวน 20,000 บาท สมาชิกซื้อเสื้อโปโลสภาคณาจารย์ สีเลือดหมู (ตัวที่ 2) 
จ านวน 175 บาท 
      1.5.2 สภาคณาจารย์ มีทุนที่อยู่ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 4 ทุน ซึ่งมูลนิธิมหาวิทยาลยั 
มหิดล ได้แจ้งยอดทุนและดอกผลคงเหลือ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ของทุนต่าง ๆ ดังนี้  
   1) ทุนอรัญ-สมจริง วงศ์สุรไกร วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในการค้นคว้า วิจัย หรือเพื่อ
การศึกษาทางด้านการแพทย์ของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และในกิจการอ่ืน  ๆ ของสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล  
   2) ทุนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
   3) ทุนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รุ่งธรรม ลัดพลี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ดอกผลในกิจการ
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  
   4) ทุน Mahidol University Faculty Senate วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทุนและดอกผลใน
กิจการสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่าย  
   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
    ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.6 เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 
  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ประธานสภาคณาจารย์ลงนามในหนังสือต่าง ๆ ดังนี้ 
  - หนังสือถึงคณบดี/ผู้อ านวยการ และอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ฯ จ านวน 6 ท่าน เพื่อ
แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2564 
  - หนังสือถึงประธานสภาคณาจารย์/สภาอาจารย์/สภาพนักงาน/สภาข้าราชการ/สภาคณาจารย์
และพนักงาน และคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ทุกท่าน เพื่อแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.7 ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ส่วนงาน 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบถึง ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์แต่ละส่วนงาน มีดังนี้ 

  1.7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศรัณย์ นันทอารี ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
อาจารย์ศิริราช อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 
  1.7.2 รองศาสตราจารย์ นพ.จ ารูญ ตั้งกีรติชัย ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
อาจารย์รามาธิบดี อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่  5 พฤศจิกายน 
2566 

 1.7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2566 
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 1.7.4 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
อาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2566 
   1.7.5 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอาจารย์ คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2566  
   1.7.6 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาอาจารย์ 
สถาบันโภชนาการ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  
   1.7.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์  ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 
2564 เป็นต้นไป  
  ที่ประชุม รับทราบ และร่วมแสดงความยินด ี
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 การรับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 
  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 10/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 6 
ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 531 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

  เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภา
อาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ได้ร่วมพูดคุยกับกรรมการสภาอาจารย์
ในส่วนงาน เกี่ยวกับ feedback และแนวทางแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วนั้น ขอให้ร่วม
น าเสนอข้อคิดเห็น หรือประเด็นเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว  

  รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แจ้งว่า 
ตามที่ได้สอบถามสมาชิกสภาคณาจารย์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในไลน์กลุ่มสภาคณาจารย์แล้ว แต่ยังไม่มีการให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้สมาชิกรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละส่วนงานก่อน ส าหรับคณาจารย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
พบว่า อาจารย์หลายท่านยังไม่ทราบรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว ขณะนี้ จึงไม่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                          

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย แจ้งว่า กรรมการสภาอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ได้พูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว และเห็นชอบให้จัดการประชุม โดยประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์จะนัด
วันประชุมกับประธานสภาอาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน อีกครั้งหนึ่ง 

  ประธานแจ้งว่า จ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง การออกกฎเกณฑ์ที่สวน
ทางกัน อาจจะก่อให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นในอนาคต จึงจะขอหารือกับสมาชิกเพื่อพิจารณาว่า ควรจะมีการเคลื่อนไหว หรือ
การท าประชาพิจารณ์หรือไม่ โดยจะขอหารือกับสมาชิกสภาคณาจารย์ ชุดหน้า เก่ียวกับนโยบายบัณฑิตศึกษาต่อไป 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ สรุปสาระส าคัญจากการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยมีแนวคิดกระจายอ านาจการพิจารณากลั่นกรองต าแหน่งวิชาการในระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จากจุดศูนย์กลาง หรือ decentralize ไปสู่ส่วนงาน เพื่อลดขั้นตอนการส่งเอกสารจากส่วนงานมายัง
มหาวิทยาลัย และย่นระยะเวลาในการเสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ซึ่งส่วนงานที่ไม่มีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาผลงานทางวิชาการอาจจะเกิดปัญหาในการด าเนินการ จึงขอให้ส่วนงานขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางในการ
อบรมเจ้าหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการเสนอความคิดเห็น เรื่อง การปรับระบบงานทรัพยากรบุคคล การ
ติดตามจากหน่วยงานภายนอก และปรับระบบการท างานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เพื่อให้กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ประธานแจ้งว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยให้อ านาจส่วนงานในการพิจารณากลั่นกรองต าแหน่งวิชาการ
ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ แต่มหาวิทยาลัยยังดูแลในส่วนของการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เอง โดยขอให้ส่วนงานเสนอ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกระบวนการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒินี้เป็นกระบวนการที่
มีความล่าช้า จึงขอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมพิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อไป 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์ แจ้งว่า ขอให้สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงระบบการพิจารณากลั่นกรองฯ ให้ดียิ่งขึ้น  
 2. ความล่าช้าของเงินทุนวิจัย และเงินทุนต่าง ๆ ที่ใช้เวลาในการด าเนินการ ประมาณ 3 เดือน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการท างานวิจัยให้เสร็จตามก าหนดเวลา  
 3. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้น าเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม มีรายละเอียด คือ ผู้ได้รับทุนงานวิจัยและนวัตกรรมจะต้องพิจารณาถึงการน า
ผลงานวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ และยื่นหนังสือขอผลงานวิจัยฯ ต่อผู้ให้ทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อแจ้งความประสงค์
เป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ที่เกิดจากสัญญาให้ทุน พร้อมทั้งเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยฯ หากไม่มี
การน าเสนอแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยฯ ผลงานวิจัยฯ ดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ให้ทุน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  รองศาสตราจารย์ พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและ  
ธรรมาภิบาล สรุปการด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารฯ ปี 2563-2564 รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม และเสนอให้สภาคณาจารย์ร่วมผลักดัน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และคล่องตัวในการปฏิบัติยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้เกษียณอายุงานต้องการ
ต่อเวลาปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาปฏิบัติงานจากส่วนงาน/ภาควิชา 
  ประธานแจ้งว่า เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน กับการต่อเวลาปฏิบัติงาน เป็นประเด็นที่มี 
ผู้ร้องเรียนเป็นจ านวนมาก ซึ่งการต่อเวลาปฏิบัติงานต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
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  1. ส่วนงาน/ภาควิชาต้องการผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวหรือไม่ 
  2. ผู้ที่ต้องการต่อเวลาการปฏิบัติงานมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 3 ปี ครบถ้วนตามที่ก าหนด
หรือไม่  
  3. ผู้ที่ต้องการต่อเวลาการปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณหรือไม่ 
  โดยเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลชุดใหม่ พิจารณาประเด็นนี้ หรือ
น าไปพิจารณาต่อในการสัมมนาสภาคณาจารย์ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทน
สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.4 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สรุปการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.5 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้า
อาจารย์และบุคลากร สรุปการด าเนินการของคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าฯ ดังนี้ 

 1. เป็นเจ้าภาพจัดเสวนาวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง เรื่อง การขอต าแหน่งวิชาการตามประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 และการบรรยายและเสวนาวิชาการ เร่ือง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน  

 2. พิจารณาคัดเลือกและให้รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจ าปี 2563 และ 2564  
 3. คัดเลือกและเสนอชือ่ผู้สมควรได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2563 และ 2564

 4. ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2563 และ 2564 
 5. คัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประจ าปี 2563  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.6 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับเดือนตุลาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ที่ท าหน้าที่
เป็นบรรณาธิการ ส าหรับบรรณาธิการข่าวสภาคณาจารย์ฉบับต่อไป ในเดือนพฤศจิกายน จะขอรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ 
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และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกท่านในการร่วมกันท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการฯ มาจนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 
 สรุปการด าเนนิงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ดังนี ้
 1. Facebook สภาคณาจารย์  

 5 ม.ค.63 3 พ.ย.64 เพิ่มข้ึน 
จ านวนเพื่อน 113 คน 239 คน 1.12 เท่า (111%) 
จ านวนผู้ติดตาม 114 คน 235 คน 1.06 เท่า (106%) 

 2. แฟนเพจ (fanpage) MU Faculty Senate 
 2.1 เผยแพรแ่ฟนเพจ (fanpage) หลังจากการสัมมนาสภาคณาจารย์ เดือนมกราคม 2563 
 2.2 ปัจจุบัน มีจ านวนผู้ติดตาม 1,093 คน จ านวนผู้กดถูกใจ 777 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2564)  
 2.3 กิจกรรมที่มีจ านวนการเข้าถึง จ านวนผู้กดถูกใจ จ านวนการแชร์ และจ านวนการแสดง
ความคิดเห็นสูงที่สุด ได้แก่ กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง การขอต าแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ 2 ช่วง ดังนี้ 
  1) ช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า มีการประชาสัมพันธ์  4 ครั้ง มีจ านวน
การเข้าถึง รวม 974 ครั้ง 
  2) ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หลังจากเลื่อนจัดการเสวนาวิชาการฯ แล้ว 
มีการประชาสัมพันธ์ 2 คร้ัง มีจ านวนการเข้าถึง รวม 12,246 คร้ัง  
  
 
 
 
 
 
 2.4 จัดอันดับกิจกรรมการเผยแพร่ภาพวิดีโอถ่ายทอดสด (live) การเสวนาที่มีจ านวนผู้ที่
เข้าถึงสูงที่สุด ในปี พ.ศ.2564 
  1) การเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างประเมินใหม่ ดีหรือไม่ ไปฟังกัน” เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ที่เข้าถึง 1,818 คน 
  2) การเสวนาวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ด้านทุนวิจัยและการสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตผลงาน
คุณภาพสูง” เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ที่เข้าถึง 1,582 คน 
  3) การบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีจ านวนผู้ที่เข้าถึง 1,432 คน 
 2.5 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเสวนาที่มีจ านวนผู้ที่เข้าถึงสูงที่สุด ในปี พ.ศ.2564 จ านวน 
3,032 คน ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 

ตารางสรปุจ านวนการเข้าถึงฯ สูงที่สุด 
จ านวนการเข้าถึงทั้งหมด 65,737 ครั้ง 
จ านวนผู้กดถูกใจทั้งหมด  273 คน 
จ านวนการแชร์ทั้งหมด 436 คร้ัง 
จ านวนการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 45 คร้ัง 
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 2.6 โพสต์ที่มีจ านวนผู้กดถูกใจสูงที่สุด จ านวน 57 คน ได้แก่ โพสต์การเผยแพร่ภาพวิดีโอ
ถ่ายทอดสด (live) การเสวนา เรื่อง การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
 2.7 โพสต์ที่มีจ านวนการแสดงความคิดเห็นมากที่สุด จ านวน 8 คร้ัง ได้แก ่โพสต์การเผยแพร่
ภาพวิดีโอถ่ายทอดสด (live) การเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างประเมินใหม่ดีหรือไม่ ไปฟังกัน เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 
 2.8 โพสต์ที่มีการแชร์มากที่สุด จ านวน 31 ครั้ง ได้แก่ โพสต์การเผยแพร่ภาพวิดีโอ
ถ่ายทอดสด (live) การบรรยายและเสวนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนมุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายงาน” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 
 2.9 โพสต์ข่าวสภาคณาจารย์ มีจ านวนผู้ที่เข้าถึงมากที่สุด 717 คร้ัง จ านวนกดถูกใจมากที่สุด 
5 คร้ัง  
 3. มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล 4 ครั้ง ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.7 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ไม่มีผู้ยื่นร้องเรียนมายังคณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนอย่าง
เป็นทางการ แต่มีผู้ขอค าปรึกษาทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาการ
ปฏิบัติงาน ซึง่มหาวิทยาลัย ได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.8 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีการเสนอเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ PA เข้าสู่
คณะกรรมการอุทธรณ์ฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยเสนอให้สมาชิกร่วมพูดคุยว่า จะด าเนินการอย่างไรเพื่อให้ปัญหาการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ PA ลดลง  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 

4.9 คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายหอสมุด

และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.10 คณะกรรมการอ านวยการส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    รองศาสตราจารย์ นพ.สัมมน โฉมฉาย ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอ านวยการ
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 
    ที่ประชุม รับทราบ 
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 4.11 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ สรุปสาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คือ มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) โดยเสนอให้สภาคณาจารย์จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อน าเสนอแนวทางในการ
บริหารจัดการเรื่องดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.12 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของนักศึกษา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของนักศึกษา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.13 คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
   อาจารย์ ดร.ประทีป ว่องวีระยุทธ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา เพื่อพิจารณาเร่ืองการทุจริตการสอบ 2 เร่ือง ซึ่งคณะกรรมการฯ
พิจารณาแล้ว มีมติให้ลงโทษตามเดิม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.14 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี  
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2564 สรุปสาระส าคัญ คือ วิทยาเขตกาญจนบุรีมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างล้ าหน้า เช่น การจัดตั้ง Digital 
investment lab การจัดระบบ AR, VR การประหยัดพลังงาน การติดตั้งระบบ Solar cell และการควบคุมสิ่งต่าง ๆ ผ่าน
ระบบ Dashboard ที่มีข้อมูลอย่างครบถ้วน  
   ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.15 คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปสาระส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยมีการพูดคุยเรื่องระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา (TCAS) และเตรียมการส าหรับการเปิดภาคการศึกษาหน้า คาดว่า จะจัดการเรียนการสอนในระบบ Hybrid 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน ส าหรับมาตรการต่าง ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 ที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.16 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. การขอต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ในสาขากายภาพบ าบัด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ ได้พิจารณานิยามของค าว่า คลินิก คือ การให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย โดย
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เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน พบว่า สาขากายภาพบ าบัดเข้าข่ายนิยามดังกล่าว จึงจะเปิดให้ขอต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก
ได้ ขณะที่สาขาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน พยาบาลศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ อาจมีการพิจารณาต่อไป 
  2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. .... มีการพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับฯ และระบุเวลาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
มีการก าหนดบทลงโทษให้ผู้บริหาร  
  โดยตั้งข้อสังเกตว่า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
ข้อ 9 วรรคสุดท้าย ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติงานในครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น เป็นการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับ
ดีมาก ไม่มีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นนี้มีการพิจารณาหลายครั้ง แต่ไม่มีการด าเนินการปรับแก้ จึงขอให้สมาชิกร่วม
พิจารณาในประเด็นดังนี้  
   1) พิจารณาประเด็นการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น และระดับ 
ดีมาก ใน (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับล่าสุด ที่ปรับแก้โดย
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ และจะน าเข้าสภามหาวิทยาลัยในเดือนนี้  
   2) เนื่องจากอาจมีการน าร่างข้อบังคับดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 17
พฤศจิกายน 2564 จึงขอสอบถามความเห็นสมาชิกเกี่ยวกับการเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับดังกล่าว และ
ขอให้ชะลอการน า (ร่าง) ข้อบังคับฯ เข้าสภามหาวิทยาลัย  
   ซึ่งหากเปิดการประชุมวิสามัญครั้งนี้ จะเป็นการประชุมวิสามัญของสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2553 ข้อ 45 (1) ก าหนดว่า การประชุมวิสามัญของสภา
คณาจารย์มีได้โดย สมาชิกจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกที่พึงมีตามข้อบังคับนี้ เห็นสมควรให้เรียกประชุม ซึ่งหาก
สมาชิกเห็นว่าควรมีการจัดประชุมวิสามัญ ขอให้สมาชิกที่จะด ารงต าแหน่งในชุดใหม่แจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล หาก
สมาชิกจ านวน 16 คนขึ้นไปแจ้งความประสงค์มา จะสามารถเปิดประชุมวิสามัญได้  
  รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 แจ้งว่า เนื่องจากเรื่องนี้มีผลกระทบต่อคณาจารย์ทั้ง
มหาวิทยาลัย จึงเสนอให้ประธานสภาคณาจารย์น ามติที่ประชุมในครั้งนี้แจ้งผู้บริหารในการขอให้ชะลอการน า (ร่าง) ข้อ
บังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย ออกไปก่อน แล้วน าร่างข้อบังคบั
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมสภาคณาจารย์ชุดใหม่ ที่จะประชุมในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เพื่อให้สมาชิกชุดใหม่ได้พิจารณา (ร่าง) 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับล่าสุด ที่ปรับแก้โดยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองฯ  
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประธานแจ้งผู้บริหารเพื่อขอให้ชะลอการน า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ เข้าสู่สภามหาวิทยาลัย 
 

4.17 คณะกรรมการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตาม

กฎกระทรวงการจัดกลุ่ม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 สรุปสาระส าคัญคือ มหาวิทยาลัยจะเข้ากลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้า
ของโลก (Global and Frontier Research) โดยมหาวิทยาลัยจะมีการจัดท าแผนเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 



 12 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   5.1 (ร่าง) สรุปการด าเนินงานของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 
2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 
   เลขาธิการแจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า (ร่าง) สรุปการด าเนินงานของสภา
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อขอให้สมาชิกพิจารณา 
หากมแีก้ไขหรือเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ   
 6.1 การรวมไลน์กลุ่มอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ 
  ประธานสภาคณาจารย์แจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบันมีไลน์กลุ่มอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ในวาระที่
ผ่านมาจ านวนหลายกลุ่ม จึงขอเสนอให้มีการรวมไลน์กลุ่มอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ให้เหลือเพียงกลุ่มเดียว เพื่อใช้ส าหรับ
พูดคุย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการเป็นผู้ด าเนินการ  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 6.2 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ ชุดใหม่ 
  ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ของชุดใหม่ วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ 
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบ WebEx 
Meeting 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
 
 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี                      นางสาวดาริน พรหมศิลป์ 
                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม     ผู้จดรายงานการประชุม 


